
From: Ívar Leifsson <ivarleifs@gmail.com>  
Sent: 20 January 2021 00:38 
To: Guðmundur Baldvin Guðmundsson <gudmundur@akureyri.is> 
Cc: Akureyri <akureyri@akureyri.is> 
Subject: v/ Einbýlishúsalóðar 

 

Sæll Guðmundur Baldvin 

 

Okkur var bent á af skipulagssviði að hafa samband við bæjarráð varðandi einbýlishúsalóðar, Jaðarsíðu 
1, sem við höfum áhuga á. En vegna kostnaðar og mikillar jarðvinnu erum við á báðum áttum. 

Við vorum búin að sjá í gjaldskrá gatnagerðargjalda að veittur er 2% afsláttur fyrir hverja 10cm neðan 
3,5m frá botnplötu. Við erum að velta fyrir okkur vegna dýptar á lóðinni og gríðarlegs kostnaðar sem 
fylgir jarðvinnu á henni hvort að Akureyrarbær gæti komið eitthvað frekar til móts við okkur varðandi 
gatnagerðargjöldin.  

Við höfum þegar fengið verð á jarðvinnu á lóðinni sem hljóðar upp á 7-9 milljónir.  

Það væri ánægjulegt ef þetta mál gæti verið tekið upp á næsta bæjarráðsfundi.  

 

Bestu kveðjur 

Ívar Örn Leifsson & Jara Sól Guðjónsdóttir 

 


